

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม -สมาชิกสภาจำนวน ๒๐ คน ลา ๑ คน คือ นายทองใบ ทวีพัฒน์ ไม่มาประชุม ๓ คน
นางปราณี วงคะชาด , นายอรุณ ชนะกุล , นายเสวียง สนั่นเพลิง

ระเบียบวาระที่ ๑ -เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายคำ แก้ววงษา - เมื่อที่ประชุมพร้อม กล่าวเปิดประชุม ๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป ช่วงนี้อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้รักษาสุขภาพ และระมัดระวังในการเข้าที่ชุมชน การไปต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน และ ประเทศที่ ทางรัฐบาลประกาศ ไม่ควรไป เพราะมีโรคระบาด สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น

๑.๒ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกิจกรรม
งานบุญประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านชุมชน ซึ่งเป็นประเพณีแต่โบราณมา

๑.๓ กิจกรรมการการบริจาด โลหิต ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
แต่ถ้ามีจำนวนมากกว่านี้ ก็คงดีขึ้น ได้ทำบุญ ถือว่าเป็นทานสูงสุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ -เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

นายคำ แก้ววงษา - รับรองสมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจฯ

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เนื่องจากไม่ได้รับ รายงานการประชุมสภา คือ
ได้รับก่อนเข้าประชุม ปกติจะแนบไปกับ หนังสือเชิญประชุม จึงไม่ได้ทำการตรวจ จึงขอท่านประธาน
มอบหมายให้ เลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมด้วย

ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ การอ่านรายงานการประชุม นั้น เห็นว่า ไม่จำเป็น
เพราะว่าได้ทำเอกสารรายงานการประชุม ให้สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว และ ไม่มี
ระเบียบข้อใด เลขานุการจะต้องอ่านรายงานการประชุม

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอแก้ไขคำผิด จาก “ครั้งที่ผ่านมาก” เป็น “ครั้งที่
ผ่านมา”

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ขอ แก้ไข ตก เติม อีกหรือไม่ ... ถ้าไม่มี จะขอมติรับรองในการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

“สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา “ครั้งที่ผ่านมาก” เป็น “ครั้งที่ผ่านมา” ได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้แก้ไข ๒๐ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายคำ แก้ววงษา - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ตกเติม รายงานการประชุมแล้ว ก็จะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ... “สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - รับรอง ๒๐ เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ -เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)

นายคำ แก้ววงษา - ในวาระนี้ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ส่งกระทู้ถาม ขอผ่าน ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ -เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

นายคำ แก้ววงษา - ในวาระนี้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ ขอผ่าน ไป

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง เสนอใหม่

นายคำ แก้ววงษา ๕.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรก ของปีถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกึ่งสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป สภาเราจะหารือกัน ว่า จะมีกี่สมัย ไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่เกินสี่สมัย เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอได้

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ สภาของเรานั้นก็ทำงานกันมาด้วยความซื่อสัตย์โดยตลอด ครั้งนี้ก็ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภา เป็นสี่สมัย เหมือนปีที่ผ่านมา

ผู้รับรอง - นายชำนาญ พลพันธ์ และนายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอเสนอเป็นสองสมัย

ผู้รับรอง - นายทวี โสภพิศ นายโทน เคนประลอง

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ... เมื่อไม่มีจะขอลงมติ

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการประชุมสภานั้น อยากให้มีการกำหนดสมัยประชุมเป็นสี่สมัย สมัยแรกปีนี้ กุมภาพันธ์ สมัยที่สองเป็น มีนาคม ๑ – ๑๕ เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุน ตามที่ได้รับจัดสรร สมัยที่สามเดือนเมษายน ๑๕ เป็นต้นไป ในการทำแผน สมัยที่สามเดือนสิงหาคม ๑ – ๑๕ ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายคำ แก้ววงษา - ผู้บริหารได้เสนอความเห็นในการกำหนดสมัยประชุมสภา ทั้งนี้ก็แล้วแต่มติที่สภาให้ความเห็นชอบ ... เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม จะขอลงมติ ตามที่สมาชิกสภาสองท่านเสนอ

-“สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภาสามัญเป็นสี่สมัย ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๕ เสียง

-“สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภาสามัญเป็นสองสมัย ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๓ เสียง

นายคำ แก้ววงษา - สรุป มติที่ประชุมขณะด้วยเสียงข้างมาก ๑๕ ต่อ ๓ งคออกเสียง ๒ ท่าน ดังนั้น จึงมี สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน สี่สมัย ขอรื้อที่ท่านสมาชิกสภาว่า ในแต่ละสมัยประชุม จะเริ่มต้นเมื่อใด เชิญสมาชิกสภา เสนอ

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอครั้งนี้ สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๒ เดือน เมษายน สมัยสามัญที่ ๓ เดือนสิงหาคม สมัยสามัญที่ ๔ เดือนธันวาคม และ สมัยแรกปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์

นายศรีธาตุ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอเป็นสี่สมัย เดือนกุมภาพันธ์ , มีนาคม เมษายน และ สิงหาคม สมัยแรกของปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ... เมื่อไม่มี จะขอมติ

“สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามท่าน สนับ สารทรัพย์ สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม สมัยแรกปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

“สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามท่าน ศรีธาตุ อุปทอง กุมภาพันธ์ , มีนาคม เมษายน และ สิงหาคม สมัยแรกปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกในที่ประชุมทั้งสิ้น ๒๐ ท่าน งคออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สภามีมติ กำหนดเป็นสี่สมัย สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่สอง เดือนเมษายน, เดือนสิงหาคม, เดือนธันวาคม และ สมัยแรกปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ .. ต่อไปจะเป็นการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอเป็น สมัยสามัญที่สอง เดือนเมษายน สมัยสามัญที่ ๑ เดือนสิงหาคม , สมัยสามัญที่ ๔ เดือนธันวาคม วันที่ ๑๕ เป็นต้นไป และ สมัยแรกปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๑ เป็นต้นไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ... เมื่อ ไม่มี แสดงว่า สภาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดวันเริ่มประชุม เป็น สมัยที่สอง ถึงสมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๕ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน และ สมัยแรกปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๑ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ อยากให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ดูว่า ข้อกฎหมาย ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม แต่เรากำหนดวันประชุมเริ่มวันที่ ๑๕ สิงหาคม เป็นต้นไป เคยแจ้งสมาชิกสภา หลายปีหลายครั้งแล้วว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ กฎหมายกำหนดไว้ไม่ให้เกินวันที่ ๑๕ นายอำเภอเรียกถามว่าทำไมต้องเปิดวิ กฎหมายกำหนดตั้งแต่ปี ๒๔๘๗ ข้อบัญญัติ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เจ้าหน้าที่งบประมาณ ต้องชัดเจน ในระเบียบกฎหมาย คนเคยเป็นสมาชิกสภาหลายสมัย ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ทำงานประมวลล่าช้าอย่างนี้ ผ่าทท่านเลขานุการสภา แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วย ไม่ใช่ให้เข้าไปเรื่อย ที่ที่บ้านผม ตำบลผม เป็นคนบ้านอื่นก็อย่ามาขัดมาขวางเลย

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ ... เชิญท่านเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติม

ว่าที่ร้อยโทวิชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านรองทวี บัวเขียว กล่าวมานั้น ขอเรียนว่า ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ เป็นหน้าที่ของสภา และที่เพิ่งทำการลงมติไป ท่านต้องให้เกียรติสภา ให้เกียรติท่านสมาชิกสภาด้วย ท่านพูดแบบนี้ เหมือนบอกว่า สภาไม่รู้เรื่อง ไม่มีควมรู้ หรือไม่ เลขานุการสภา หรือ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ จะไปบังคับได้ ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ กำหนดให้คณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตราบใดที่ไม่ได้เสนอเกินวันที่ ๑๕ ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตามที่ท่านรองฯ กล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็มีหน้าที่เพียง รวบรวมจัดทำร่าง วิเคราะห์ ตัดทอนเพิ่มเติม ตามที่ผู้บริหารเห็นชอบ และก็ไม่เห็นว่าปีไหน ที่เราทำผิด ถ้าหากคิด นายอำเภอท่านคงไม่ โง่พอที่จะลงนามให้ ท่านนายกประกาศใช้ ถ้าหากที่ผ่านมาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ถูกต้อง เราคงไม่ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาถิ่น และท่านทั้งหลาย คงไม่สามารถ ได้รับคำตอบแทนเงินเดือนกัน

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ นับแต่เป็นสมาชิกสภา มา น้อยมากที่จะพูดถึงคณะผู้บริหาร ในการเสนอสมัยประชุมสภาสามัญและกำหนด วันเริ่มสมัยประชุมเป็นวันที่ ๑๕ นั้น เป็นการให้โอกาสทุกฝ่าย ได้มีเวลาในการเตรียมการและทำงาน สภามีหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ต่อให้มีเงินพันล้าน สมาชิกสภายีสิบสี่คนไม่เห็นชอบ ท่านก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ การที่สมอมละสวอณุมติ คือการให้โอกาสท่าน ในการทำงานนั้น ต้องใช้เหตุและผล ในการทำงานเพื่ออยู่ร่วมกันให้ได้ ขอบคุณท่านประธาน

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปรายอีกหรือไม่ ... เมื่อไม่มี ไปวาระที่ ๕.๑ เรื่อง
ขอใช้สถานที่สาธารณะ เพื่อ สร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหอย ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ขอเชิญผู้แทนชุมชน สภาให้โอกาสท่านในการนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา แห่งนี้

นายสาธิต สุวรรณคุณ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากศาลากลางบ้าน บ้านหนองหอย หลังเดิม
ก่อสร้างมานานและก็เล็กมาก ไม่เหมาะสมเพียงพอในการประชุม และในการทำกิจกรรมก็ลำบาก หมู่บ้านจึงได้
ประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบ ขอใช้ที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด

นายมนัส อนุสนธิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ความจริงแล้วเรื่องนี้ได้มีการเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสภาไปแล้ว เพียงแต่ครั้งที่ผ่านๆ มา ยังมีการจัดทำแผนผังที่ไม่สมบูรณ์ ในการขอใช้พื้นที่ ขอบเขตความ
ต้องการที่แท้จริง กองช่างได้ร่วมสำรวจและช่วยในการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พื้นที่ประมาณ สามไร่เศษ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระการประชุม จึงเสนอสภาเพื่อให้ความเห็นชอบและ จะได้นำ
เสนอต่อผู้มีหน้าที่อำนาจ อนุมัติต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - ตามที่ผู้นำหมู่บ้าน และ ผอ.กองช่าง นำเรียนไปนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์
สอบถามหรือไม่อย่างไร

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ จากการดูเอกสารประกอบการประชุม ในการทำ
ประชาคม หมู่บ้านรายชื่อ ประชาคมไม่มี

นายสมบัติ วงคะฮาด - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องนี้ เข้าประชุมสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วว่า
ให้สร้าง ไร่หรือไม่ มีรายชื่อในการประชาคมเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งก่อน

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอยืนยันว่า มีการประชาคมและมีเอกสาร เรียบร้อย
อาจจะเป็นการถ่ายเอกสารไม่สมบูรณ์

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามเอกสารการประชุมครั้งก่อน ท่านมีรายชื่อ จริง
แต่ที่ท่านประชุมใหม่ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ท่านต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม ด้วย ขอให้
ท่านแนบมาด้วย จึงจะถือว่าสมบูรณ์

น.ส.อรุณรัตน์ วงศ์คำ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ปัญหาของหมู่ที่ ๑๐ ในการประชามนั้น มีคนน้อย
คนแก่เยอะ คนหนุ่มไม่อยู่ในพื้นที่ เหลือแต่เด็ก ดังนั้นคนเข้าประชุมจึงน้อยมาก จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ประธานสภา ได้นำวาระ ของหมู่ที่ ๑๐ เข้าให้ด้วย

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการประชาม ต้องได้จำนวนตามระเบียบ มาเข้า
ประชุม หรือมาไม่ได้แต่ลงชื่อเห็นด้วย ก็ไม่น่ามีปัญหา ยกเว้นเสียแต่เขาไม่เห็นด้วย

นายคำ แก้ววงษา - ประธานสภาได้รับเอกสาร บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หมู่ ๕ หมู่ ๑๐ มีจำนวนมาก
พอสมควร ตามความเหมาะสม อย่างที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนต่อที่ประชุม แล้ว ในนามประธานสภา ขอใช้สิทธิ

นำโครงการของหมู่ที่ ๑๐ เข้าเป็นวาระที่ ๕.๒ ส่วนการพิจารณา เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา และแยกกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบ

นางสุธีรารักษ์ เกษมพร - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เข้าใจในความคิดเห็น ทุกฝ่าย และความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ขอความเห็นใจว่า พื้นที่ศาลากลางบ้านเดิมไม่มีความเหมาะสม คับแคบมาก ในการประชุม และการทำกิจกรรม เชื่อว่าทุกท่านคงได้เห็นความจริงแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ช่วยอนุมัติด้วย เพื่อประโยชน์ของทุกคนในชุมชน

นายคำ แก้ววงษา - ในฐานะประธานสภา เข้าใจ เห็นใจ ทุกหมู่บ้านชุมชน การมีศาลากลางบ้านในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเรื่องที่ดี

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สภาเห็นใจ แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความถูกต้อง เอกสารประกอบก็ต้องสมบูรณ์ ในการให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการพิจารณาของสภา นั้น ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ที่พูดเพราะไม่ต้องการให้ท่านเสียเวลา ในการส่งเอกสารกลับไปกลับมา กับหน่วยงานผู้มีหน้าที่ อำนาจที่จะอนุมัติให้ท่านได้ใช้สถานที่ในการก่อสร้าง หากเรารีบร้อนเพื่อให้ได้ส่งเอกสารเร็วขึ้น แต่โดนตีกลับ ท่านยิ่งจะเสียเวลานาน ดังนั้น การที่สภาใช้เวลาในการพิจารณา เพื่อให้คิดความถูกต้องครบถ้วน สิ่งใดขาดก็เพิ่มเติมเข้ามา เพราะเรื่องที่กำลังพิจารณา เป็นเรื่องของการพัฒนานา และความจำเป็นที่ หมู่บ้านต้องมีต้องทำ เชื่อว่าสภาไม่ได้คัดค้าน แต่การจะทำอะไรแบบสุกเอาเผากิน คงเป็นเรื่องไม่ชอบ เมื่อรายละเอียดเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอ หน่วยเหนือขึ้นไปในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ

นายบุญยั้ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เห็นด้วยกับท่านเลขที่ ๕ ไป ต่อให้มีการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะความไม่ถูกต้อง จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องให้หมู่บ้านทำเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง ต่อไป

นายสมบัติ วัชระฮาด - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ความจริง หมู่ที่ ๕ สภาให้ความเห็นชอบให้ก่อสร้างไปแล้ว ไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องมีการนำเสนอเข้ามาอีก

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียน ข้อเท็จจริง ว่า เดิม หมู่ที่ ๕ ขอใช้พื้นที่ ๓ ไร่ ในการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แต่ไม่ได้รับงบประมาณ จึงมาขอเปลี่ยนเป็น การสร้างสวนสมุนไพร และก็ต้องการสร้างศาลากลางบ้านในพื้นที่เดียวกัน แต่ไม่ได้สำรวจพื้นที่ที่ชัดเจน และไม่มีการสำรวจออกแบบเขียนแบบพื้นที่ ว่า สวนสมุนไพรเท่าใด ศาลากลางบ้านเท่าใด ดังตรงไหน จึงได้ให้กองช่างไปช่วย ในการสำรวจออกแบบร่วมกับหมู่บ้าน ก่อนมานำเสนอในวันนี้ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ทางหมู่บ้านจึงได้ยืนยันว่า ส่งเอกสารการทำประชาคมมาแล้ว แต่ท่านสมาชิกบางท่าน ไม่ได้ถือมาด้วย

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับเรื่องนี้ สภาเราก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว เชิญท่านเลขที่ตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติ

“สมาชิกสภาท่านใด เห็นให้หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหอใช้พื้นที่สาธารณะในการก่อสร้าง ศาลากลางบ้าน สวนสมุนไพร พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ในที่ประชุม ๑๕ ท่าน สภามีมติด้วยเสียงข้างมาก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓ เชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับหมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีษะกระบือ ก็มีศาลากลางบ้านหลังเล็กๆ ตรงสามแยก คิดว่าทุกท่านคงเห็นและทราบดี ในการขอความเห็นชอบใช้ที่สาธารณะ ก็เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระการประชุมแล้ว

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับเรื่องนี้ที่ประชุมก็ได้ ถกกันมาพอสมควรแล้ว ต่อเนื่องจากหมู่ที่ ๕ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ... เมื่อไม่มีจะขอความเห็นชอบ

“สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีษะกระบือ ก่อสร้างศาลากลางบ้านในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่อง อื่น ๆ

นายคำ แก้ววงษา - วาระอื่น ๆ เชิญท่านสมาชิก ผู้บริหาร ที่มีเรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมและไม่มีในวาระการประชุม

น.ส.อรุณรัตน์ วงศ์คำ - ถนน คสล. หน้าบ้าน นางสมหมาย ทวีกาล ปันหาที่มีคือเรื่องน้ำท่วมขัง ทำให้ถนนชำรุด ทำให้หน้าขึ้นเรื่อย ๆ น้ำก็ท่วมขังที่ใหม่ ปัญหาคือการระบายน้ำ อยากให้ฝ่ายบริหาร กองช่าง ได้ทำการสำรวจและพิจารณาแก้ไขที่ยั่งยืน ต่อไป หมู่บ้านจะได้ทำแผนให้ตรงกับความต้องการ เรื่องที่สอง บุญพระเวสสันดร วันที่ ๒๕ ก.พ.นี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญประเพณี ของหมู่บ้านร่วมกัน

นายบุญยั้ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาไม่มาประชุมหลายครั้งติดต่อกัน เป็นอำนาจของท่านประธานสภา ที่จะดำเนินการ โดยเฉพาะท่านรอง ปราณี ไม่ได้มาทำหน้าที่เลย

นายคำ แก้ววงษา - ที่ผ่านมานั้น ประธานสภาได้อนุญาต ให้ลา เพราะมีใบลาถูกต้อง รวมทั้งสมาชิกสภาท่านอื่น ๆ ด้วย ท่านที่ไม่ได้มาก็มีการบันทึกไว้ ทุกคน เมื่อใดที่ขาดเกินกว่ากฎหมายกำหนด ก็ต้องให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกัน ซึ่งการขาดประชุมนั้น ระเบียบกำหนดคือ เกินสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร แต่ท่านรองปราณี ก็มีใบลาเพื่อดูแลญาติป่วย อย่างไรก็ตาม ก็จะได้หารือกันในประเด็นนี้ ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้หรือไม่เหมาะสม เข้าใจดีว่าทุกท่านเป็นผู้เสียสละ

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กรณีหมู่ที่ บ้านที่มีน้ำขัง คณะผู้บริหารได้ให้กองช่างไปดำเนินการสำรวจแล้ว ตามที่ ผช.ผอ.บ.แจ้งเข้ามาแล้ว สิ่งที่ยากจะแนะนำคือ ให้ฟังความคิดเห็นด้านวิชาช่าง ของกองช่างด้วย ไม่ใช่ว่าอยากได้แบบไหนก็จะเอาแบบนั้น มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างเป็นอยู่

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับวันนี้ก็ได้มีการประชุม ตามระเบียบวาระ ครบถ้วนในสาระทุกประเด็นแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และตัวแทนผู้แทนชุมชนที่มาร่วมประชุม แสดงออกถึงความใส่ใจ สนใจเหตุการณ์บ้านเมือง และการพัฒนาตำบลคูเมืองของเรา เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามเพิ่มเติมแล้ว สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ ขอปิดประชุม

- นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป (ถ้ามี)

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕

ว่าที่ร้อยโท



ผู้บันทึกรายงานฯ

(ธานีชัย มาลัย)

เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญยิ่ง สมบัติมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายประนอม มุงกุลพรม)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ

สังขาร พรหมกึ่ง

ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายสังขาร พรหมกึ่ง)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ



(นายคำ แก้ววงษา)

ผู้รับรองรายงานฯ

ประธานสภาฯ